

Smart Home Energy Solutions



NTPgroup

NTPgroup – đã xây dựng được một bộ sản phẩm thông minh, tương thích với nhau như một hệ thống tích hợp và cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho những người muốn tốt nhất trong hiệu quả năng lượng. Được thiết kế cho độ tin cậy cao, kết hợp với một năng lượng thay thế đáng tin cậy và bền vững, với các danh mục đầu tư hết sức tinh tế, sẽ tạo cho các gói giải pháp hoạt động nhịp nhàng và chính xác, giúp cho không gian ngôi nhà luôn được đảm bảo An ninh – Trong lành & Hiệu quả năng lượng. Nhằm phục vụ cho nhu cầu hằng ngày của ngôi nhà bạn thật sự được thoải mái hơn.

**Công Ty TNHH SX TM
NAM THÀNH PHÁT**

**Số 2 Đường 1, Phường Bình Thuận,
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.**

08 38733758 – 0906 001 535

www.ntpgroup.net

1/1/2016

SmartHome: Điều bạn luôn nghĩ đến khi xây dựng một ngôi nhà mới.

Công nghệ SmartHome nhằm đem đến sự thuận tiện, an ninh và hiệu quả năng lượng.

Biến đổi khí hậu và lượng cacbon dioxide ngày càng tăng cao đang thách thức các hệ sinh thái của chúng ta. Các hậu quả như thiếu hụt nguồn nước ngọt, không khí bị ô nhiễm nặng, năng lượng và nhiên liệu khan hiếm, và các vấn đề y tế liên quan khác không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta mà còn là vấn đề sinh tồn.

Hiện nay việc bảo vệ khí hậu và các nguồn tài nguyên thiên nhiên không còn là trách nhiệm của một riêng ai, mà việc đó phải được sự chung tay góp sức của tất cả mọi người trên trên cầu. Và đó cũng là chiến lược an ninh năng lượng đối với các quốc gia.

Cũng từ đây các chủ đầu tư dự án cũng đầu tư xây dựng các khu dân cư được qui hoạch tổng thể nhằm đáp ứng các tiêu chí khác nhau, nhưng đều hướng đến một khu đô thị với môi trường sống thân thiện và trong lành hơn. Nhằm góp phần tạo ra những khu đô thị sinh thái bền vững.

Ngày nay, có không ít nhu cầu của phần lớn đại đa số những doanh nhân thành đạt rất mong muốn và tìm kiếm cho mình một không gian sống trong lành hơn.

Với nhu cầu ngày càng cao của xã hội phát triển, các gói giải pháp M&E cũ thường không còn được áp dụng nữa. Thay vào đó nó được thiết kế lồng ghép của phần tự động hóa nhằm đem đến sự an toàn & tiện ích hơn cho chủ đầu tư ngôi nhà.

Các giải pháp tự động hóa sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn an toàn, tiết kiệm năng lượng và thoải mái hơn. Để đạt được mục tiêu tối ưu hóa tự động này, tất cả đèn, công tắc, cửa ra vào, cửa sổ và các thiết bị sẽ được kết nối với internet. Sử dụng một sự kết hợp của các bộ cảm biến và phần mềm, có thể gọi là một ngôi nhà thông minh (Smart Home). Để làm được điều này, các tập đoàn đa quốc gia đã mạnh dạng đầu tư nguồn lực, nghiên cứu thiết kế và sản xuất ra các thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của xã hội ngày nay. Dựa vào nền tảng này các kiến trúc sư, các đơn vị thiết kế sáng tạo trong lĩnh vực tự động hóa đã nắm chặt với các tập đoàn sản xuất trên nhằm xây dựng ra gói sản phẩm phục vụ cho từng nhu cầu khác nhau của khách hàng.

NTPgroup được hình thành nhằm đem đến những giải pháp: “ Cải thiện hiệu quả năng lượng “ cho từng ngôi nhà.

Chúng tôi đã bắt tay với các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới nhằm mong muốn xây dựng một bộ sản phẩm thông minh, tương thích với nhau như một hệ thống tích hợp và cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh nhằm đáp ứng cho những người mong muốn xây dựng một ngôi nhà hiệu quả năng lượng.

Tất cả giải pháp kỹ thuật luôn phù hợp với nhu cầu của mỗi người, chi phí đầu tư hiệu quả và giá trị so với các giải pháp và dịch vụ khác.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tầm nhìn thực tế thông qua các giải pháp SmartHome chính sau:



Giải pháp cho ngôi nhà thông minh

Dù bạn nơi đâu việc kiểm soát & vận hành hệ thống ngôi nhà đều dễ dàng.

Nhiệm vụ của công nghệ xây dựng hiện đại là để kiểm soát thông minh thế giới cuộc sống và làm việc của bạn, nhằm phục vụ nhu cầu và mong ước cá nhân cũng như chất lượng cuộc sống. Các khía cạnh của sự thoải mái, kinh tế, hiệu quả năng lượng là rất quan trọng.



Vận hành hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng KNX hoặc SBUS tùy theo nhu cầu từng khách hàng.



Điều khiển & Kiểm soát bằng cảm ứng

Sự vận hành của hệ thống được xây dựng trên công nghệ cao nhằm mang đến sự trực quan và sinh động.



Kết nối với thiết bị đa phương tiện

Hệ thống được xây dựng tích hợp với các thiết bị đa phương tiện của bạn, điều đó sẽ giúp bạn thoải mái tận hưởng.



Hiệu quả năng lượng

Hệ thống điện thông minh của ngôi nhà sẽ đảm bảo tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và giảm chi phí năng lượng.



Hệ thống An ninh & Giám sát

Với hệ thống an ninh & giám sát được thiết lập sẽ giúp cho chủ nhân phát hiện sớm và loại bỏ các mối đe dọa tiềm năng.



Quản lý hệ thống

Với giao diện trực quan & sinh động, sẽ giúp cho việc quản lý hệ thống SmartHome một cách dễ dàng hơn.